



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อเข้ารับการประเมิน

(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ลำดับที่	ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ	กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	
๑	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
๒	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓	บุคลากรชำนาญการ	หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ
๔	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	หัวหน้างานคลัง
๕	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	หัวหน้างานพัสดุ
	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	
๖	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๗	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	หัวหน้างานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๘	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
๙	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	หัวหน้างานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
๑๐	นักวิจัยชำนาญการ	หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑๑	บรรณารักษ์ชำนาญการ	หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
๑๒	บรรณารักษ์ชำนาญการ	หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
๑๓	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	หัวหน้างานบริการการศึกษา
๑๔	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ